

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TRONG PHÒNG NGỪA TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

NGUYỄN THỊ THANH THỦY*

Phòng cháy, chữa cháy là một trong những công tác quan trọng nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe của con người, bảo vệ tài sản của Nhà nước và của Nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Do đó, công tác phát triển công nghiệp phòng cháy, chữa cháy là một yêu cầu bức thiết. Bên cạnh đó, tội phạm vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy ngày càng diễn biến phức tạp và bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, trong đó có sự lạc hậu về phương tiện, hạ tầng kỹ thuật không đáp ứng sự phát triển của đất nước. Bài viết tập trung nghiên cứu có hệ thống việc phát triển công nghiệp phòng cháy, chữa cháy trong phòng ngừa tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy hiện nay ở nước ta.

Từ khóa: Công nghiệp; phòng cháy, chữa cháy; vi phạm quy định; phòng ngừa.

Fire prevention and fighting is one of the crucial tasks aimed at protecting human lives and health, safeguarding the State's and people's properties, and contributing to ensuring political security, social order, and safety. Therefore, the development of the industry of fire protection and fighting is an urgent requirement. In addition, violations of fire prevention and fighting regulations are becoming increasingly complex and stem from various causes, including outdated equipment and technical infrastructure that fail to meet the country's development needs. The article focuses on systematically studying the development of the industry of fire protection and fighting in preventing violations of fire prevention and fighting regulations in Vietnam.

Keywords: Industry; fire prevention and fighting; violation of regulations; prevention.

NGÀY NHẬN: 12/01/2024

NGÀY PHẢN BIỆN, ĐÁNH GIÁ: 17/3/2024

NGÀY DUYỆT: 18/4/2024

DOI: <https://doi.org/10.59394/qlnn.339.2024.829>

1. Đặt vấn đề

Trong bối cảnh quan hệ quốc tế ngày càng mở rộng, các nước trên thế giới phụ thuộc lẫn nhau, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường đã có những tác động sâu sắc đến sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Cùng với đó,

quá trình phát triển kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế làm phát sinh nhiều phức tạp mới; nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ngày

* *Thiếu tá, Trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy*

càng đòi hỏi cao. Vì vậy, bên cạnh việc phải nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân thì việc đầu tư các nguồn lực và ứng dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật để nghiên cứu, chế tạo các sản phẩm chuyên dụng và lưỡng dụng cho lực lượng Công an nhân dân là yêu cầu tất yếu.

Nhiệm vụ của Công an nhân dân chính là bảo đảm cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân. Chính vì vậy, việc đầu tư các nguồn lực và ứng dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật để nghiên cứu, chế tạo các sản phẩm chuyên dụng phòng cháy, chữa cháy là yêu cầu tất yếu trong phòng ngừa tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời, đáp ứng yêu cầu mục tiêu đến năm 2030 xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại như Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII đã xác định.

2. Lý luận về phát triển công nghiệp phòng cháy, chữa cháy và vai trò trong phòng ngừa tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy

Phát triển công nghiệp an ninh là việc đầu tư các nguồn lực và ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ, kỹ thuật để phát triển tiềm lực quốc gia về nghiên cứu, chế tạo, sản xuất sản phẩm công nghiệp an ninh chuyên dụng và lưỡng dụng¹.

Phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm và được ghi nhận trong Điều 64 Hiến pháp năm 2013: xây dựng công nghiệp quốc phòng, an ninh; bảo đảm trang bị cho lực lượng vũ trang nhân dân, kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh². Cụ thể hóa nội dung này, Điều 34 Luật Công an nhân dân năm 2018 nêu rõ: “Công nghiệp an ninh là bộ phận của công nghiệp quốc phòng, an ninh, phục vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội

phạm, vi phạm pháp luật và xây dựng Công an nhân dân”. Đặc biệt, Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/03/2018 của Bộ Chính trị chỉ ra: “Phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh theo hướng lưỡng dụng, thực sự trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia”. Quan điểm này tiếp tục được Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc (khóa XI, XII) và tại Báo cáo Chính trị của Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: “Xây dựng, phát triển nền công nghiệp quốc phòng, an ninh hiện đại, lưỡng dụng, vừa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc vừa góp phần quan trọng phát triển kết hợp quốc kinh tế - xã hội³. Riêng với phòng cháy, chữa cháy, Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy có yêu cầu: ưu tiên đầu tư ngân sách để xây dựng cơ sở vật chất, trang bị phương tiện và các điều kiện bảo đảm phòng cháy, chữa cháy; nghiên cứu ứng dụng khoa học - công nghệ phục vụ sản xuất, lắp ráp trang thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy ở trong nước⁴.

Xây dựng và phát triển công nghiệp phòng cháy, chữa cháy là một bộ phận cấu thành, không thể tách rời trong công nghiệp an ninh, bao gồm phương tiện, thiết bị, sản phẩm phòng cháy, chữa cháy có tính chuyên dụng và lưỡng dụng, do các cơ sở công nghiệp an ninh thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch hoặc giao nhiệm vụ sản xuất, cung ứng hoặc các cơ sở công nghiệp quốc phòng, các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh thực hiện theo phương thức đặt hàng hoặc đấu thầu⁵. Như vậy, việc phát triển công nghiệp phòng cháy, chữa cháy là yêu cầu tất yếu của xã hội. Trong đó, trách nhiệm trực tiếp thuộc về chủ thể là các cơ sở công nghiệp an ninh, cơ sở công nghiệp quốc phòng hoặc các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh. Để thực hiện được nhiệm vụ này, các chủ thể trên phải

thông qua các phương thức cụ thể, gắn với từng nhóm chủ thể: (1) Đối với các cơ sở công nghiệp an ninh thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch hoặc giao nhiệm vụ sản xuất, cung ứng; (2) Đối với các cơ sở công nghiệp quốc phòng thực hiện theo phương thức đặt hàng hoặc đấu thầu; (3) Đối với các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh thực hiện theo phương thức đặt hàng hoặc đấu thầu.

Về nội dung phát triển công nghiệp phòng cháy, chữa cháy: là việc đầu tư các nguồn lực và ứng dụng các thành tựu khoa học - kỹ thuật để phát triển tiềm lực quốc gia trong việc nghiên cứu, chế tạo, sản xuất sản phẩm công nghiệp phòng cháy, chữa cháy.

Về sản phẩm: chế tạo những sản phẩm công nghiệp phòng cháy, chữa cháy là thiết bị cơ bản, như: đường ống cấp nước chữa cháy, đầu báo cháy, đầu phun, đường ống hệ thống thông gió, hút khói; phương tiện cơ giới: xe chữa cháy các loại, xe chuyên dụng cho lực lượng chữa cháy, xe nạp khí thở di động...; máy bơm chữa cháy: bơm chữa di động, bơm chữa cháy khiêng tay, bơm cứu hỏa cố định, bơm chuyên dụng cho xe chữa cháy; sản phẩm bọt chữa cháy (bọt foam), khí chữa cháy các loại, bộ chữa cháy...; các sản phẩm phụ trợ: bình chữa cháy, trụ chữa cháy, vòi cứu hỏa, lăng phun, khớp nối...; sản phẩm cứu nạn, cứu hộ gồm quần áo chống cháy, mũ, ủng, thang dây, đèn pin, ống thoát hiểm...; sản phẩm báo cháy: đầu báo cháy, đèn báo cháy, chuông báo cháy, hệ thống điều khiển...

Về mục đích: nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, trong đó có hiệu quả của công tác phòng ngừa tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Phòng ngừa tình hình tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy là việc áp dụng đồng bộ các biện pháp chính trị, kinh

tế, hành chính, pháp luật, nghiệp vụ chuyên ngành do các cơ quan, tổ chức và mọi công dân, cá nhân trong xã hội tiến hành dưới sự lãnh đạo của Đảng nhằm hạn chế hay loại trừ các nguyên nhân của tình hình tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy. Như vậy, xét về bản chất, phòng ngừa tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy chính là việc tập trung vào việc hạn chế và tiến dần đến loại trừ các hiện tượng xã hội tiêu cực là nguyên nhân làm phát sinh tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy; được thực hiện bởi nhiều biện pháp và nhiều chủ thể khác nhau.

Phát triển công nghiệp phòng cháy, chữa cháy gắn với phòng ngừa tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy đó là việc đầu tư các nguồn lực và ứng dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật để nghiên cứu, chế tạo các sản phẩm chuyên dụng trong thiết kế, cung cấp, lắp đặt, thi công các công trình về phòng cháy, chữa cháy; sản xuất cửa chống cháy; phần mềm điện tử viễn thông, tin học chuyên dùng phục vụ công tác công an như hệ thống quản lý cuộc gọi 114... Những sản phẩm này góp phần làm hạn chế những nguyên nhân, điều kiện của tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

3. Thực trạng phát triển công nghiệp phòng cháy, chữa cháy

Thời gian qua, tình hình cháy, nổ, sự cố, tai nạn diễn biến càng phức tạp, khó lường, tần suất ngày càng cao, nhất là các vụ cháy tại các khu dân cư, chung cư cao tầng, khu công nghiệp, chợ, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất - kinh doanh... Theo thống kê của Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, từ năm 2017 - 2022, trung bình mỗi năm cả nước xảy ra khoảng 2.000 vụ cháy, gây thiệt hại về tài sản ước tính khoảng trên 500 tỷ đồng, làm 90 người chết và 120 người bị thương, trong đó có khoảng 30 vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng, mặc dù số vụ chỉ chiếm khoảng 1% tổng số nhưng thiệt hại về tài sản do các vụ cháy lớn

gây ra chiếm tới trên 70% tổng thiệt hại⁶. Trong đó, có nhiều vụ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thậm chí đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nguyên nhân của các vụ cháy dẫn đến vụ án vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy trên được xác định bởi ý thức của người dân, sự quan tâm của các cấp chính quyền, thậm chí, do chính tốc độ đô thị hóa nhanh mà cơ sở hạ tầng của chúng ta chưa theo kịp..., chẳng hạn: giao thông còn nhiều bất cập, nhiều công trình đã cũ, xuống cấp; mạng lưới đường xá nội đô nhỏ hẹp, bị cản trở, nhiều ngõ ngách sâu ảnh hưởng đến quá trình di chuyển cơ động của các loại phương tiện tham gia chữa cháy khi có vụ việc xảy ra.

Bên cạnh đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thật sự quyết liệt, không ít nơi bị buông lỏng, thiếu chặt chẽ, phó mặc cho các lực lượng chuyên trách; nhiều địa phương chưa tự cân đối được ngân sách, phải phụ thuộc vào ngân sách trung ương nên nguồn ngân sách cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy còn hạn chế.

Trước nhu cầu về phát triển kinh tế, an sinh xã hội thì nhu cầu về bảo đảm an ninh, an toàn, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống cháy nổ đặt ra ngày càng cao. Đồng thời, quá trình xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở hạ tầng, nhà cao tầng, khu, cụm công nghiệp, chợ, điện, đường, trường, trạm, đến từng hộ gia đình... đều phải đáp ứng yêu cầu về công tác bảo đảm phòng cháy, chữa cháy theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đặt ra nhu cầu về các phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy rất lớn.

Ở Việt Nam hiện nay, việc phát triển công nghiệp phòng cháy, chữa cháy được thực hiện bằng ba phương thức: nhập khẩu; liên doanh liên kết để lắp ráp, sản xuất và tự mình sản xuất. Tuy nhiên, sản xuất công nghiệp phòng cháy, chữa cháy hiện nay cơ bản vẫn đang tập trung chủ yếu vào các hoạt động sản xuất ở công đoạn cuối cùng, đem

lại giá trị gia tăng thấp. Ngành công nghiệp phòng cháy, chữa cháy ở nước ta nhìn chung mới chỉ tham gia được vào các khâu trung gian có giá trị gia tăng thấp (là các khâu gia công, lắp ráp), chưa chiếm lĩnh được các phân khúc có giá trị gia tăng cao như các khâu thượng nguồn (như nghiên cứu phát triển, thiết kế sản phẩm; quảng bá sản phẩm, phân phối, chăm sóc khách hàng) hoặc cung ứng các sản phẩm dịch vụ và các khâu hạ nguồn (như nguyên, nhiên vật liệu, máy móc thiết bị sản xuất). Bên cạnh đó, chủ yếu công nghiệp phòng cháy, chữa cháy mới chỉ tập trung vào các sản phẩm chữa cháy như: máy bơm chữa cháy Windy, thiết bị báo cháy tự động, bình cứu hỏa, đầu phun sprinkler, thiết bị báo cháy... mà chưa có nhiều sản phẩm liên quan đến phòng cháy.

Hiện nay, Bộ Công an có Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thăng Long thuộc Cục Công nghiệp an ninh, là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong thiết kế, cung cấp, lắp đặt, thi công các công trình về phòng cháy, chữa cháy, như: thực hiện các công trình trọng điểm Hàm Hải Vân, dự án Nhiệt điện Vân Phong và nhập khẩu ủy thác các sản phẩm về phòng cháy, chữa cháy; Công ty Bạch Đằng thuộc Cục Công nghiệp an ninh có hoạt động sản xuất - kinh doanh khai thác hợp đồng liên quan đến lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, như: lắp đặt, thi công các công trình phòng cháy, chữa cháy trụ sở làm việc, trại giam, nhà tạm giam... của công an các đơn vị, địa phương, chung cư nhà ở xã hội của cán bộ, chiến sĩ công an và các dự án dân sinh, đang triển khai phương án liên doanh, liên kết với đối tác Hàn Quốc để sản xuất sản phẩm cửa chống cháy; Công ty 990 thuộc Công an TP. Hồ Chí Minh sản xuất phần mềm điện tử viễn thông, tin học chuyên dùng phục vụ công tác công an như hệ thống quản lý cuộc gọi 114 là những công ty nghiên cứu, sản xuất phương tiện, thiết bị, sản phẩm về phòng cháy.

Các công ty không thuộc Bộ Công an thường tập trung nhập khẩu, liên doanh sản xuất, lắp đặt các phương tiện, thiết bị, sản phẩm chữa cháy, như: Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất xe chữa cháy Hiệp Hòa, tại huyện Mỹ Hào, Hưng Yên; Công ty cổ phần phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (liên doanh với Công ty Tomoken Việt Nam) tại Hải Dương; Công ty trách nhiệm hữu hạn Cơ điện Khải Phát (sản xuất bơm chữa cháy Windy); Công ty trách nhiệm hữu hạn Yamato Protec Việt Nam tại Đồng Nai (sản xuất bình cứu hỏa theo công nghệ Nhật Bản)...

Trong khi đó, theo quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 993/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 về phê duyệt Dự án đầu tư trang thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ giai đoạn từ năm 2015 - 2018 và Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17/8/2012 phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 cũng như quy định về tiêu chuẩn, định mức trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Thông tư số 60/2015/TT-BCA ngày 09/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn, định mức trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, tổng ngân sách trung ương và các địa phương dành cho công tác đầu tư mua sắm các phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Công an các địa phương. Thông tư 150/2020/TT-BCA, ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày

24/11/2020 của Chính phủ quy định về trang bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của các lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy, chữa cháy.

Ngoài ra, nhu cầu trên thị trường là rất lớn, tất cả các công trình, cơ sở hạ tầng, đến từng hộ gia đình đều có nhu cầu an ninh, an toàn, phòng cháy, chữa cháy và phải đáp ứng các quy định của pháp luật về công tác bảo đảm phòng cháy, chữa cháy... thì hiện nay chưa có thống kê đầy đủ nhu cầu trên thị trường.

4. Một số kiến nghị, đề xuất phát triển công nghiệp phòng cháy, chữa cháy

Thứ nhất, hoàn thiện hệ thống pháp lý cho việc phát triển công nghiệp phòng cháy, chữa cháy.

Trước hết, đó là những quy định của pháp luật về phát triển công nghiệp an ninh nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; tạo cơ sở pháp lý thu hút nguồn lực dân sinh cho phát triển; xây dựng hệ thống cơ sở công nghiệp quốc phòng, an ninh tinh, gọn, mạnh, hiệu quả. Trong đó, việc xây dựng *Luật Công nghiệp quốc phòng, An ninh và Động viên công nghiệp* là yếu tố then chốt, là tiền đề để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó có Công an nhân dân. Phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh theo hướng lưỡng dụng, ngày càng hiện đại, có trình độ khoa học - công nghệ cao; trên cơ sở tự lực, tự cường, kết hợp với chủ động hội nhập quốc tế, trong đó nội lực là yếu tố quyết định và thực sự trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia.

Đối với phát triển công nghiệp phòng cháy, chữa cháy gắn liền với phòng ngừa tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy cũng không nằm ngoài sự phát triển công nghiệp an ninh, quốc phòng. Để thực sự phát triển được công nghiệp phòng cháy,

chữa cháy, nhất là về mặt phòng cháy, cần phải đổi mới cơ chế, chính sách, nâng cao chất lượng thu hút, đào tạo nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao; bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về quốc phòng, an ninh phù hợp với hội nhập quốc tế và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; hoàn thiện, sắp xếp, đổi mới hệ thống tổ chức; thúc đẩy hoạt động khoa học - công nghệ phục vụ phát triển; huy động nguồn lực cho công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; mở rộng đối tượng, hoàn thiện phương thức thực hiện động viên công nghiệp. Tiếp đó, xây dựng hệ thống cơ sở động viên công nghiệp ngày càng lớn mạnh cả về quy mô và chiều sâu công nghệ; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo hoạt động khoa học - công nghệ, phát triển nguồn nhân lực để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh sản phẩm.

Thứ hai, triển khai có hiệu quả các văn bản của Đảng, Nhà nước về việc phát triển công nghiệp phòng cháy, chữa cháy.

Bộ Công an đã tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 14/QĐ-TTg ngày 26/02/2021 về phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của Bộ Công an giai đoạn 2021 - 2025, bao gồm 16 chương trình, dự án. Đây là các dự án quan trọng, tạo tiền đề, cơ sở vật chất phát triển công nghiệp an ninh; chủ động bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tự chủ, bí mật, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân, khắc phục thực trạng nhập khẩu, phụ thuộc nước ngoài, chi phí ngoại tệ lớn; tạo việc làm, phát triển công nghiệp an ninh và tham gia thị trường, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng tầm phát triển doanh nghiệp Công an trong thời gian tới... Bên cạnh đó, cần triển khai thực hiện hiệu quả Phương án sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp Bộ Công an giai đoạn 2021 - 2025;

đồng thời chủ động, đề xuất, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đồng hành, phát triển cùng các doanh nghiệp Bộ Công an; tiếp tục hoàn thiện dự thảo Đề án “Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong Công an nhân dân”. Đặc biệt, một mục tiêu hết sức quan trọng là nâng cao năng lực nghiên cứu, làm chủ một số công nghệ mới và khả năng thích ứng với sự thay đổi nhanh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

5. Kết luận

Phát triển công nghiệp phòng cháy, chữa cháy là nhiệm vụ quan trọng để Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đáp ứng yêu cầu trở thành lực lượng thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, trong đó có hoạt động phòng ngừa tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy □

Chú thích:

1, 5. Nghị định số 63/2020/NĐ-CP ngày 08/6/2020 của Chính phủ quy định về công nghiệp an ninh.

2. Hiến pháp năm 2013.

3. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Tập I. H. NXB Chính trị quốc gia Sự thật, 2021, 158 - 159.

4. Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy.

6. Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Báo cáo tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên phạm vi toàn quốc. Hà Nội, 2023.

Tài liệu tham khảo:

1. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Tập II. H. NXB Chính trị quốc gia Sự thật, 2021.

2. Luật Công an nhân dân năm 2018

3. Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.